

Số: /BC-BQLKKT

Gia Lai, ngày 17 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 14/7/2020 của Thanh Tra tỉnh Thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo. Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo cụ thể như sau:

1. Báo cáo quy trình thành lập phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp năm 2019

Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 và Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn quản lý cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai và bổ nhiệm Trưởng, phó ban kiêm nhiệm để thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ Quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, năm 2018, 2019 Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng dự thảo Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Tờ trình số 733/TTr-BQLKKT ngày 20/8/2018 và Tờ trình số 1233/TTr-BQLKKT ngày 07/11/2019). Đồng thời, ngày 19/9/2018 Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản số 997/BQLKKT-VP với nội dung đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép thực hiện sáp nhập phòng Quản lý đầu tư và phòng Quản lý doanh nghiệp: lấy tên là phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp, lý do: Chức năng của hai phòng có nhiều điểm tương đồng, mục tiêu chủ yếu vẫn là quản lý dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Thuận tiện và tinh gọn trong việc đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách; giảm đầu mối liên hệ cho các doanh nghiệp. Quản lý xuyên suốt từ khâu đầu tư đến suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Về việc hợp nhất phòng Quản lý đầu tư và phòng Quản lý doanh nghiệp thành lập phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế đã thực hiện phù hợp theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trình tự thực hiện được sự thống nhất từ Chi ủy, Chi bộ và cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế, phù hợp với yêu cầu quản lý (phòng Quản lý đầu tư có 3 người, phòng Quản lý doanh nghiệp có 2 người). Tuy nhiên, việc Ban Quản lý Khu kinh tế ký Quyết định thành lập phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp là chưa đúng thẩm quyền. Đây là thiếu sót về mặt thủ tục nhưng không cố ý làm sai và

không gây hậu quả. Hiện tại, Ban Quản lý đã có kế hoạch khắc phục; Ngày 24/6/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-BQLKKT hủy Quyết định số 129/QĐ-BQLKKT ngày 24/6/2019 của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế về việc thành lập phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp; hủy các Quyết định nhân sự liên quan đến việc thành lập phòng (theo Kết luận thanh tra số 778/KL-SNV ngày 02/6/2020 của Sở Nội vụ công tác nội vụ (cuộc 6) năm 2020 tại Ban Quản lý Khu kinh tế). Đồng thời xây dựng Đề án thành lập phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp và lập Tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Sở Nội vụ xem xét về việc thành lập phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp vì qua thực tiễn cho thấy sau khi hợp nhất hoạt động của phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp hiệu quả hơn, hỗ trợ lẫn nhau từ khâu kêu gọi đầu tư đến khâu quản lý hoạt động của Doanh nghiệp, nội bộ Ban Quản lý và dư luận không có ý kiến khác. (Thực tế tại một số Ban Quản lý tại các tỉnh như Đắk Lắk, Bình Thuận, Đắk Nông...đã hợp nhất phòng).

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

2. Báo cáo quy trình điều động đối với Nguyễn Lê Hải Đăng, Đoàn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Nhật Hà đến nhận công tác tại phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp; Điều động, bổ nhiệm đối với Nguyễn Thị Dạ Thảo, Nguyễn Xuân Hùng

Căn cứ Biên bản họp ngày 03/6/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế và Quyết định số 129/QĐ-BQLKKT ngày 24/6/2019 về việc thành lập phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành quyết định điều động đối với Nguyễn Lê Hải Đăng, Đoàn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Nhật Hà đến nhận công tác tại phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp. Việc điều động, bổ nhiệm đối với Nguyễn Thị Dạ Thảo Trưởng phòng Quản lý đầu tư giữ chức Trưởng phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp; điều động, bổ nhiệm đối với Nguyễn Xuân Hùng Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp giữ chức Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp cũng căn cứ vào việc thành lập phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp.

Về nội dung này, Ban Quản lý Khu kinh tế đã khắc phục bằng việc ban hành Quyết định số 82, 83, 84, 85, 86/QĐ-BQLKKT ngày 24/6/2020 sau khi hủy Quyết định 129/QĐ-BQLKKT ngày 24/6/2019 về việc thành lập phòng Quản lý đầu tư và doanh nghiệp (theo Kết luận thanh tra số 778/KL-SNV ngày 02/6/2020 của Sở Nội vụ công tác nội vụ (cuộc 6) năm 2020 tại Ban Quản lý Khu kinh tế)

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

3. Báo cáo quy trình bổ nhiệm Phạm Trung Nhân làm Trưởng phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường

Về việc tiếp nhận ông Phạm Trung Nhân. Trong điều kiện ông Trần Quang Thái, trưởng phòng Quy hoạch Hạ Tầng Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm vị trí Phó trưởng Ban; do đó, Phòng Quy hoạch Hạ Tầng Tài nguyên và Môi trường thiếu vị trí Trưởng phòng; Ban Quản lý Khu kinh tế phải thu hút công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp từ cơ quan khác về để đảm bảo việc quản lý,

điều hành Phòng không bị ảnh hưởng. Việc tiếp nhận ông Phạm Trung Nhân đã được Chi ủy và Lãnh đạo Ban thống nhất và được Sở Nội vụ đồng ý tại Văn bản số 945/SNV-CCVC ngày 10/07/2019 về việc điều động cán bộ, công chức “thống nhất điều động ông Phạm Trung Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hneng (nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đak Đoa) đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai”.

Thực tế ngày 09/5/2019, ông Phạm Trung Nhân được chuẩn y Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hneng nên Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế chủ quan nhầm hiểu là đảm bảo tiêu chuẩn chính trị. Vì vậy, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đã thống nhất thực hiện các bước quy hoạch, bổ nhiệm trên cơ sở Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 07/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 06-HD/BTCTU, ngày 19/3/2013 của Ban tổ chức Tỉnh ủy; Quy định số 825-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 01-QĐi/TU, ngày 14/6/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Về thẩm tra kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với ông Phạm Trung Nhân, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Văn bản số 810/BQLKKT-VP ngày 18/7/2019 gửi Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp. Hiện tại, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đang thẩm tra. Văn bản số 12-CV/ĐUK ngày 28/3/2019 của Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ là quy định mới. Vì vậy, quá trình triển khai còn gặp khó khăn và lúng túng. Về thực tế việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Nhân là do nhu cầu thực tế của phòng chuyên môn, việc quyết định bổ nhiệm trên với động cơ trong sáng, chính đáng, tất cả vì mục đích quản lý điều hành và phát triển Ban Quản lý Khu kinh tế, ngoài ra không bị tác động khác.

Thực hiện Kết luận thanh tra số 778/KL-SNV ngày 02/6/2020 của Sở Nội vụ công tác nội vụ (cuộc 6) năm 2020 tại Ban Quản lý Khu kinh tế. Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-BQLKKT ngày 30/6/2020 về việc tiếp nhận và phân công nhiệm vụ công chức (Tại Điều 2, Quyết định số 88/QĐ-BQLKKT ngày 30/6/2020 đã hủy Quyết định số 165/QĐ-BQLKKT ngày 17/7/2019 của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã H’Neng, huyện Đak Đoa giữ chức vụ Trưởng phòng Quy hoạch, Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế).

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

4. Báo cáo quy trình ban hành Quyết định hủy các quyết định bổ nhiệm cấp trưởng, phó phòng đối với ông Huỳnh Tấn Mạnh, Huỳnh Ngọc Khánh, Phan Trọng Nghiệp và quy trình bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Khánh

Trước khi ban hành Quyết định hủy bỏ các Quyết định của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế về công tác cán bộ (đối với ông Huỳnh Tấn Mạnh; ông Huỳnh

Ngọc Khánh, ông Phan Trọng Nghiệp), Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Công văn số 1094/BQLKKT-VP ngày 12/10/2018 gửi Sở Nội vụ và được Sở Nội vụ trả lời tại Công văn số 1529/SNV-CCVC ngày 25/10/2018 là thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Vì đây là vấn đề rất nhạy cảm, khó giải quyết và liên quan đến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của công chức, nên phải làm thận trọng, từng bước, chắc chắn, đúng quy trình. Do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề nghị ông Huỳnh Tấn Mạnh, Huỳnh Ngọc Khánh, Phan Trọng Nghiệp có báo cáo giải trình và đều khẳng định không được bổ nhiệm Phó trưởng phòng tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu đường 19. Một lần nữa, Ban Quản lý Khu kinh tế có Công văn số 213/BQLKKT-VP ngày 18/3/2019 báo cáo Phương án giải quyết 03 trường hợp này gửi Sở Nội vụ và được Sở Nội vụ trả lời tại Công văn số 407/SNV-CCVC ngày 25/3/2019, theo đó yêu cầu Ban Quản lý cần kiểm tra, rà soát và xử lý các sai phạm, thiếu sót trong công tác cán bộ theo quy định và theo ủy quyền được phân cấp.

Sau đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức 02 cuộc họp vào các ngày 11/4/2019 và 13/5/2019 tất cả đã thống nhất và Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành các quyết định 67, 68, 69/QĐ-BQLKK ngày 14/5/2019 Hủy các quyết định bổ nhiệm đối với 03 đồng chí Huỳnh Tấn Mạnh, Huỳnh Ngọc Khánh, Phan Trọng Nghiệp và các quyết định này đều được gửi đến Sở Nội vụ.

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

5. Báo cáo quy trình điều động, bổ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, ông Huỳnh Tấn Mạnh và ông Nguyễn Xuân Hùng vào năm 2016

Sở Nội vụ thực hiện thanh tra công tác nội vụ và ban hành Kết luận thanh tra số 1061/KL-SNV ngày 08/8/2018 thanh tra công tác nội vụ (cuộc 12) năm 2018 tại Ban Quản lý Khu kinh tế và kết luận: Quá trình thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tuy nhiên, việc điều động, bổ nhiệm các công chức Huỳnh Tấn Mạnh, Nguyễn Thị Dạ Thảo và Nguyễn Xuân Hùng không có trong quy hoạch. Vấn đề này, Trưởng ban (ông Phạm Văn Bình) đã giải trình với Đoàn Thanh tra là sau khi nhận nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý tồn tại nhiều khó khăn: Nội bộ mất đoàn kết, quan hệ phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp chưa tốt, quá trình quản lý còn bộc lộ yếu kém, tiêu cực, môi trường thu hút đầu tư có nhiều quan ngại, công tác cán bộ, quy hoạch, đánh giá, bố trí cán bộ bất cập. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh là mạnh dạn bố trí sắp xếp lại. Do đó, Chi bộ và cơ quan đã họp thống nhất luân chuyển ông Huỳnh Tấn Mạnh - Trưởng phòng Quản lý đầu tư giữ chức Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp; Bà Nguyễn Thị Dạ Thảo - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp giữ chức Trưởng phòng Quản lý đầu tư; ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chánh Văn phòng giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp. Việc luân chuyển theo nguyên tắc ngang chức không bổ nhiệm cao hơn. Kết quả luân chuyển thực thi nhiệm đã có hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, Đoàn Thanh tra vẫn kết luận yêu cầu hủy các quyết định và phải xin ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ nên Ban Quản lý Khu kinh tế phải thực hiện theo Kết luận thanh tra và tiến hành các bước quy hoạch, bổ nhiệm theo quy định.

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

6. Báo cáo quy trình bổ nhiệm ông Lê Văn Thông làm phó trưởng Văn phòng đại diện

Thời điểm này, Văn Phòng đại diện tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lê Thanh có 03 công chức (ông Huỳnh Ngọc Khánh - Trưởng văn phòng đại diện, ông Hoàng Đăng Hiệp - Phó trưởng văn phòng đại diện và ông Nguyễn Văn Linh - chuyên viên) và 02 nhân viên phục vụ. Tháng 8/2018 ông Huỳnh Ngọc Khánh - Trưởng văn phòng đại diện được cử đi học Cao cấp chính trị tập trung tại Đà Nẵng; ông Hoàng Đăng Hiệp - Phó trưởng văn phòng đại diện gần đến thời gian nghỉ hưu có nguyện vọng về công tác gần nhà. Để đảm bảo hoạt động của Văn phòng đại diện tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Lê Thanh, Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề xuất lãnh đạo Ban, Chi ủy Chi bộ xem xét bổ trí điều động, bổ nhiệm 01 công chức giữ chức vụ Phó trưởng Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lê Thanh. Qua xem xét đề xuất của Văn phòng Chi ủy chi bộ và lãnh đạo Ban đã họp và thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với ông Lê Văn Thông và ban hành Quyết định số 78/QĐ-BQLKKT ngày 31/7/2018. Tại thời điểm bổ nhiệm ông Lê Văn Thông còn thiếu chứng chỉ ngoại ngữ; lý do, trong bối cảnh thực tế của Văn phòng đại diện lúc đó rất cần thiết có người quản lý nên Ban Quản lý Khu kinh tế đã sơ xuất trong việc kiểm tra tiêu chuẩn này; về tiêu chuẩn chính trị “Tại mục I, khoản 2.16, Quy định số 825-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh ủy quy định Lý luận chính trị: Cấp trưởng các phòng, ban và tương đương phải tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị (hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính) trở lên”, như vậy việc bổ nhiệm cấp phó trưởng phòng và tương đương không quy định. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này, đã đảm bảo hoạt động của Văn phòng đại diện trong thời gian qua. Hiện tại, ông Lê Văn Thông đã xin nghỉ thôi việc theo nguyện vọng và Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Quyết định số 101/QĐ-BQLKKT ngày 23/5/2019 về việc ông Lê Văn Thông, Phó trưởng Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lê Thanh nghỉ thôi việc theo nguyện vọng.

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

7. Báo cáo công tác quy hoạch cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ năm 2019

Thực hiện các Quy định theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2002 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2004 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 07/3/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 06-HD/BTCTU, ngày 19/3/2013 của Ban tổ chức Tỉnh ủy và các văn bản liên quan. Ngày 18/6/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019 và tổ chức họp theo quy trình 4 bước, kết quả thống nhất đề nghị như sau:

- Bổ sung quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với chức danh Phó Trưởng ban giai đoạn 2015 - 2020: 01 người và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025: 01 người.

- Bổ sung quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế giai đoạn 2015 - 2020: 15 người và giai đoạn 2020 - 2025: 13 người.

- Đưa ra khỏi danh sách quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế giai đoạn 2015 - 2020: 14 người và giai đoạn 2020 - 2025: 15 người.
(có hồ sơ liên quan kèm theo).

8. Báo cáo vụ việc đánh bài ăn tiền trong giờ hành chính theo đơn trình báo của ông Hoàng Minh Sang

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Đơn trình báo của ông Hoàng Minh Sang công tác tại Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế về tình trạng đánh bài trong giờ hành chính người lao động tại Phòng Tổng hợp, Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế. Qua xem xét, Ban Quản lý Khu kinh tế thấy đây là hành vi vi phạm nội quy, quy chế cơ quan. Vì vậy đã gửi Văn bản số 417/BQLKKT-VP ngày 03/5/2019 về việc báo cáo, giải trình việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan. Sau khi nhận được Văn bản số 417/BQLKKT-VP ngày 03/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế, Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã tổ chức họp kiểm điểm đối với các trường hợp tham gia đánh bài theo Đơn trình báo; đồng thời Công ty Phát triển hạ tầng đã báo cáo tại Văn bản số 28/C.TY-TH ngày 09/5/2019.

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

9. Báo cáo vụ việc ông Phan Trọng Nghiệp được UBND tỉnh quy hoạch cho đi học thạc sĩ giai đoạn 2016-2020 nhưng đến nay vẫn chưa được cử đi đào tạo

Tại Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2016-2020, Ban Quản lý Khu kinh tế có ông Phan Trọng Nghiệp, Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Hạ tầng - Môi trường, trình độ chuyên môn là kỹ sư xây dựng, kỹ sư công nghệ hóa được Quy hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ, ngành Xây dựng năm đào tạo 2018. Tuy nhiên, năm 2017 ông Phan Trọng Nghiệp đã đi học Thạc sĩ, ngành Kinh tế, không đúng chuyên ngành quy hoạch.

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

10. Báo cáo về chủ trương cấp đất tại cửa khẩu cho Công ty Cổ phần Thiên Tân Gia Lai tại khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xác định công ty có phải do người nhà của công chức Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ hay không)

Ngày 25/5/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Xây dựng trung tâm mua bán hàng nội thất của Công ty cổ phần Thiên Tân. Theo quy trình Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Văn bản 503/BQLKKT-QLĐT ngày 13/6/2018 về việc đồng ý chủ trương lập dự án Xây dựng trung tâm mua bán hàng nội thất tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tuy nhiên, Dự án lập không đảm bảo nhiều nội dung và năng lực tài chính nên Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Văn bản số 105/BQLKKT-QLĐT ngày 31/01/2019 trả hồ sơ và chấm dứt chủ trương lập Dự án. (Giám đốc Công ty cổ phần Thiên Tân Gia Lai là Huỳnh

Thị Thương Thương là vợ của ông Lê Văn Thông, lúc này là chuyên viên phòng Quản lý đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế).

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

11. Báo cáo việc tinh giản bộ máy tại Công ty PTHTKKT và việc nhận bà Huỳnh Thị Hòa vào làm việc tại Công ty

Quá trình quản lý lãnh đạo Ban nhận thấy Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc với số lượng nhân viên hợp đồng lao động lên đến 30 người là quá nhiều so với nhiệm vụ được giao. Do đó, cuối năm 2017 Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế phải xây dựng Đề án cơ cấu vị trí việc làm trình Ban Quản lý Khu kinh tế duyệt để thực hiện. Theo đó, cơ cấu việc làm được duyệt là 22 người. Từ đó, Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế thực hiện hợp đồng lao động và thanh lý hợp đồng lao động theo Đề án, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế không can thiệp vào việc hợp đồng lao động với ai và thanh lý hợp đồng lao động. Việc bà Huỳnh Thị Thanh Hòa là nhân viên hợp đồng lao động từ năm 2016 không phải buộc thôi việc những người gắn bó với Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế để nhận bà Huỳnh Thị Thanh Hòa.

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

12. Báo cáo việc đưa người ngoài cơ quan vào thi đấu Hội thao Khối thi đua Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế các tỉnh Tây Nguyên

Ban Quản lý Khu Kinh tế làm Khối trưởng Khối thi đua và tổ chức Hội thao Khối thi đua Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh Tây Nguyên năm 2017. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng Kế hoạch, phân công cụ thể lãnh đạo Ban phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể và việc tổ chức Hội thao rất thành công được Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận và đánh giá cao... Việc tổ chức Hội thao là diễn đàn để các công chức, người lao động giao lưu, học hỏi không phải là tiêu chí quyết định việc cạnh tranh vị thứ hay khen thưởng giữa các Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh Tây Nguyên.

(có hồ sơ liên quan kèm theo).

Trên đây là báo cáo về việc xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, VP (02).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đăng Khoa